

ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ. ประทับใจ ขณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.ปัตตานี เขต 3

นำเสนอเมื่อ : 19 ก.ค. 2562

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเสกสรรค์ กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ปฏิบัติราชการ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษาพิเศษ และบุคลากรใน สพป.ปัตตานี เขต 3 รวมต้อนรับนายศลใจ วิบูลกิจ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (Cluster 7 ได้แก่ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา) และนางปราณี สุวรรณะ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ซึ่งเดินทางมาติดตามการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.ปัตตานี เขต 3 ตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี มีนายอุดม ชูออน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งโรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้อย่างดีเยี่ยม มีแปลงเกษตรปลูกพืชสวนครัวหลากหลายชนิด เพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน เป็นการลดต้นทุนอาหารและนักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย มีกลิ่นไอไข่ ปลาตุ๋น ด้วย



นอกจากนี้ในงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นอาหารกลางวัน โรงเรียนสามารถจัดเตรียมอาหารเช้าให้นักเรียนทุกคนอีกด้วย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 07.00-08.00 น.

ถือเป็นการแบ่งเบาภาระพ่อแม่ และฝึกให้นักเรียนมาโรงเรียนเช้า ได้รับประทานอาหารเช้าทุกวัน
ก่อนกิจกรรมการเรียนการสอน และได้เขาเยี่ยมชั้นเรียน สังเกตดูการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ป.1
ประทับใจวิธีการสอนของครู มีเทคนิคที่ดี ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนสนุกกับการเรียน พร้อมได้ให้ขอแนะนำ เน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ การออกเสียงสระ การนับเลข
และแก้โจทย์ง่าย ๆ หลังจากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโบกขรณี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ซึ่งเป็นโรงเรียนพระราชทาน มีนายภาณุวัฒน์ สีนกั เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ
ได้เขาเยี่ยมชั้นเรียนของนักเรียนชั้น ป.1 ได้เสนอแนะให้ฝึกฝนการอ่านการเขียนให้คล่อง
การออกเสียงพยัญชนะและสระให้ถูกต้อง รวมถึงการคำนวณ และแก้โจทย์ง่าย ๆ จากนั้นได้เดินทางไปยัง
สพป.ปัตตานี เขต 3 รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายของ เลขาธิการ กพฐ. จากนายเสกสรรค
กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ณ ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3

มนทิชา แวซอเหาะ นักประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3 ภาพ/ข่าว